

Số: 01 /SYT-VSTBPN
V/v Tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế
Phụ nữ 8/3 và ngày quốc tế hạnh phúc 20/3

Hà Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016, Quyết định 1969/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2016 và 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm động viên đội ngũ cán bộ nữ phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng, tích cực, chủ động và sáng tạo trong công tác, nâng cao năng suất lao động, đồng thời biểu dương những gương phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc của đơn vị. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Y tế Hà Giang hướng dẫn các đơn vị trực với các hoạt động chủ yếu như sau:

1. Mục đích yêu cầu

Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lịch sử truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, xã hội.

Khẳng định và tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ phụ nữ và nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giúp công chức, viên chức và người lao động nữ hiểu sâu sắc hơn truyền thống, vai trò của phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu đạt chuẩn mực của phụ nữ ngành Y, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, thông qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền và nhân dân địa phương đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nữ trong ngành Y tế.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp, hiệu quả; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; nắm bắt tình hình, nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động nữ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

2. Nội dung và hình thức hoạt động

Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Truyền thống vẻ vang, tinh thần lao động sáng tạo, những phẩm chất tốt đẹp và vai trò to lớn của phụ nữ.

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lao động nữ, những thành tựu của phong trào phụ nữ, hoạt động của Ban nữ công, hoạt động về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.



Tuyên truyền sâu rộng về Luật Bình đẳng giới, Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, công tác giáo dục trẻ em; phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích ở trẻ em, chăm sóc sức khoẻ sinh sản; công tác phòng chống ma tuý - HIV/AIDS, chính sách, chế độ mới liên quan đến người lao động nữ.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn trong ngành, trong đó chú trọng tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức học tập giáo dục truyền thống đạo đức ngành Y, thực hiện và làm theo lời dạy của Bác Hồ “*Luong y phải như từ mẫu*”, và các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong các cơ sở y tế”.

3. Tổ chức thực hiện

Tổ chức biểu dương, học tập và viết bài về công chức, viên chức, người lao động nữ trong ngành Y tế tiêu biểu để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát động các đợt thi đua trong công chức, viên chức, người lao động nữ, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao trong các đơn vị hoặc giữa các đơn vị, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tùy vào tình hình thực tế, phối hợp giữa chính quyền, công đoàn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức gặp mặt, biểu dương công chức, viên chức, người lao động nữ xuất sắc trong công tác; tọa đàm, giao lưu, nói chuyện, ôn truyền thống; thăm hỏi, tặng quà cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, học tập để nữ công chức, viên chức và lao động trong ngành có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống, nắm vững các chế độ chính sách, nhất là những chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Trên đây là một số nội dung tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai bà Trưng, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm với hình thức và nội dung thiết thực, hiệu quả nội dung hướng dẫn. Kết quả tổ chức thực hiện báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Sở Y tế trước ngày 05/4/2016./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban VSTBPN tỉnh (Sở LĐ-TB&XH);
- BGĐ Sở Y tế;
- Công đoàn ngành;
- Lưu VT, VP.

TRƯỞNG BAN



PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Đặng Văn Huynh

